



พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการปฏิบัติหน้าที่การรับรายงานตัวนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี พลอากาศตรี รัชชัย อัจฉริยาการุณ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารรณนภาภาค โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช



**พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ช่างอากาศ ของกองบิน ๔๖ ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ Reliability Engineering และ Reliability Centerd Maintenance (RCM)**



พลอากาศโท ภาณุวัชร เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ช่างอากาศของกองบิน ๔๖ ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ Reliability Engineering และ Reliability Centerd Maintenance (RCM) โดยมี นาวาอากาศเอก ภาณุวัชร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

**พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเห็นเวหา กองทัพอากาศเป็นกิตติมศักดิ์**



พลอากาศโท สุรสิทธิ์ สิมะเศรษฐ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเห็นเวหากองทัพอากาศเป็นกิตติมศักดิ์ ให้แก่คณะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

**พิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓**



พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ ให้แก่นายทหารชั้นประทวนกองหนุนที่เข้าฝึกวิชาทหาร โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

**สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา**



พลอากาศตรีหญิง เพชรชมพู เล่ห์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ นำข้าราชการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

### ตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดก่อสร้างสนามบินเนินพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี



พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัต เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเงินและเครื่องบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลชุดก่อสร้างสนามบินเนินพลอยแหวน โดยมี นาวาอากาศเอก ชีระศักดิ์ เมืองสง รองผู้อำนวยการกองสนามบิน กรมช่างโยธาทหารอากาศ/หัวหน้าทีมก่อสร้าง บรรยายสรุปผลความก้าวหน้าการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สนามบินเนินพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

### การประชุมผลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านบัญชีประจำปี ๖๓



นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล รอง เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ/ประธาน คณะกรรมการบริหารโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เป็นประธานการประชุม การประเมินผลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านบัญชีประจำปี ๖๓ โดยมี หัวหน้านายทหารการเงิน หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค และ คณะกรรมการบริหารโครงการประเมินฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ฝ่ายเสนาธิการกองทัพอากาศ ๒

### ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซล ของโรงเรียนการบิน



นาวาอากาศเอก ไชยบูรณ์ สุขประเสริฐ รองประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านไบโอดีเซล และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซลของโรงเรียนการบิน โดยมี นาวาอากาศเอก นรินทร์ หงสกุล เสนาธิการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

### กิจกรรมกองพันสี่ขา กองบิน ๔๑



นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกองพันสี่ขา ตามหลักยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดกองทัพอากาศ โดยภายในกิจกรรมจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ, พิษภัย และผลกระทบจากยาเสพติด ให้กับข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองพันอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

### กองบิน ๗ เยี่ยมชมกิจการด้านการจัดการขยะ และพลังงานทดแทน



นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมพลังงานทดแทน และสวัสดิการกองบิน ๗ เยี่ยมชมกิจการและการจัดการความรู้ การจัดการขยะ, การจัดการระบบน้ำและตัวอย่างแปลงสาธิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนากองบิน ๗ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสนี้ คณะได้ศึกษาดูงานเรื่อง Smart Grid และการจัดการพลังงาน เพื่อเตรียมการพัฒนาแผนแม่บทระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Energy Management System) กองบิน ๗ ตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของรัฐบาล และกองทัพอากาศด้านพลังงาน ต่อไปในอนาคต ณ SGtech วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

### พิธีเปิดโครงการครอบครัวเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด กองบิน ๔



นาวาอากาศเอก นพนนท์ เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการครอบครัวเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด กองบิน ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ซึ่งมีบุตรอายุระหว่าง ๙ - ๑๔ ปี ที่พักอาศัยอยู่ภายนอก กองบิน ๔ ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดให้โทษและนำความรู้ที่ได้รับเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดบุคคลในครอบครัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

### พิธีเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๕



นาวาอากาศเอก ชาญชัย ทรงแสงจันทร์ เสนาธิการกองบิน ๒๓ และข้าราชการกองบิน ๒๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๕ แก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้เกิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธีญญูพิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองร้อยอาสาสมัครกาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ ๑ จังหวัดอุดรธานี